

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ฉบับประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2551

ราคา 10 บาท

# อินไซด์

เชียงใหม่

INSIDE CHIANGRAI

## ร่วมกายใจสืบสานบพิธธานสมเด็จย่า น.แม่ฟ้าหลวง “ปลูกป่าสร้างคน”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนรมิตสวนพฤกษศาสตร์แห่งเรียนรู้ พันธุ์ไม้แบบเปิด 5,000 ไร่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชาในระยะ 5 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษาและสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่าสร้างคน” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่ามฟล.มีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชาภายในระยะเวลา 5 ปี โดยคาดว่าจะใช้งบดำเนินการประมาณ 35-40 ล้านบาท เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา



อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและป่าไม้ รวมถึงปลูกฝังให้นักศึกษาเยาวชนและชาว  
จังหวัดเชียงรายได้เห็นความสำคัญและรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะพัฒนาให้พื้นที่ทุกคา  
รางน้ำใน มฟล. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชและสิ่งแวดล้อมแบบเปิด และเป็นโอกาสให้นักเรียน  
นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องพันธุ์พืช สวนต้นไม้ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการวางแผน  
จัดเป็นกลุ่มสวนและพันธุ์ไม้ หรือแม้แต่สวนไม้สวนกล้วย สวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล.จะเน้น  
ผสมผสานความกลมกลืนกับป่าที่มีอยู่เดิมและจัดแบ่งกลุ่มให้เป็นระบบเพื่อให้ความรู้แก่ประชา  
ชน แนวคิดในการจัดสวนแยกเป็น ส่วนที่ใกล้ตา ใกล้ตัว จะจัดเป็นสวนตกแต่ง ส่วนที่ไกลตา  
ไกลตัว จะจัดเป็นสวนธรรมชาติ มฟล.ได้เริ่มโครงการนี้ในปี 2550 เป็นปีแรก เพื่อเป็นการ  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยะและพระราชกรณีย  
กิจที่ส่งผลประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมตลอดมา อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันดูแล  
พัฒนา สวนพฤกษศาสตร์ได้อยู่ยั่งยืนตลอดปีและตลอดไป โครงการนี้คาดว่าจะภายใน 2 ปี จะ  
เห็นเป็นรูปธรรมและสามารถเปิดให้ประชาชนได้เข้าร่วมชมได้ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามา  
มีส่วนร่วมปลูกและดูแล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่จะได้รู้จักและรักต้นไม้  
ไม้ รศ.ดร.สุรีย์ ภูมิภมร เลขาธิการ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มฟล.เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา  
มหาราชากล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดทำแผนดำเนินการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ฯ ซึ่งคิดว่าจะจัดแบ่ง  
หมู่พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ออกเป็น 10 กว่าโซน เช่น ไม้หายากในแต่ละจังหวัด ไม้ตระกูลยาง  
ไทร สน สวนวิวัฒนาการ สวนสมุนไพร เบญจพฤกษ์ซึ่งเป็นกลุ่มไม้ 5 อย่างที่สำคัญสำหรับป่า  
เขตร้อนประกอบด้วย ไม้กล้วย กล้วยไม้ บัวชิงช้า นอกจากนี้ยังจัดให้มีลานวัฒนธรรมซึ่งเป็  
นการ รวมพันธุ์ไม้จากชนเผ่าต่าง ๆ รวมถึงไม้ตามฤดูกาล และยังเน้นให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำ 7  
สายน้ำใน มฟล.เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้



มีส่วนร่วมปลูกและดูแล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อน้องประชาชนที่จะได้รู้จักและรักต้นไม้ รศ.ดร.สุรีย ภูมิภมร เลขานุการ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มพล.เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา มหาราชกล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดทำแผนดำเนินการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ฯ ซึ่งคิดว่าจะจัดแบ่งหมู่พันธุ์ไม้ต่างๆ ออกเป็น 10 กว่าโซน เช่น ไม้หายากในแต่ละจังหวัด ไม้ตระกูลยาง ไทร สน สวนวิวัฒนาการ สวนสมุนไพร เบญจพฤกษ์ซึ่งเป็นกลุ่มไม้ 5 อย่างที่สำคัญสำหรับป่าเขตร้อนประกอบด้วย ไม้กล้วย กล้วยไม้ บัวขิง ข่า นอกจากนี้ยังจัดให้มีลานวัฒนธรรมซึ่งเป็นการรวมพันธุ์ไม้จากชนเผ่าต่างๆ รวมถึงไม้ตามฤดูกาล และยังเน้นให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำ 7 สายน้ำใน มพล.เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้

